



ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ตามที่จังหวัดเลยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย และได้ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุตามวัน เวลา ที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างได้ตามกำหนด
๔. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จังหวัดเลยจะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน ที่ระบุว่าเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาการแทน  
ธนารักษ์พื้นที่เลย

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  
ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย  
แนบท้ายประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	
๑	๐๐๒	นางสาวโชติกาญจน์	วงศ์ลา
๒	๐๐๕	นางกฤติมา	เหล่ารอด
๓	๐๐๔	นางสาวเกศสุดา	ศรีพรหมมา
๔	๐๔๐	นายวัชระ	ไชยโสภา

